

การส่งรายงานข้อมูลการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 13 ต.ค. 2557

การส่งรายงานข้อมูลการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๔๓๗๐๕



ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๔๓๘๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขต ส่งรายงานข้อมูลการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครู บุคลากร เป็นรายบุคคลและจำนวนนักเรียน ที่พิจารณาขออนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โดยให้ส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมลที่ oshisang1199@gmail.com ในรูปแบบที่กำหนดตามแบบฟอร์มต้นแบบ และให้ส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้เก็บสรุปรวบรวมข้อมูลต่อไป นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตรวจสอบข้อมูลทางอีเมลแล้ว พบว่า

๑. ไฟล์ที่ส่งข้อมูลบางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำขึ้นมาใหม่ ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ ทั้งนี้การกรอกข้อมูลให้ยึดถือตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ด้วย และให้ส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าการรายงานผลไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา เพื่อสรุปรายงานให้ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบต่อไป

๒. การรายงานผลข้อมูลการขออนุญาตไปต่างประเทศยังพบว่ามีการรายงานย้อนหลังอยู่ เช่น การรายงานผลวันที่ ๕ ของเดือนตุลาคม จะต้องเป็นข้อมูลการรายงานของเดือนกันยายน แต่ยังมีกรายงานผลของเดือนสิงหาคมเข้ามาด้วย ทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง

๓. การรายงานผลข้อมูลบางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเป็นเอกสารมาอย่างเดียว แต่ไม่ส่งข้อมูลทางอีเมลมาให้ บางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งข้อมูลทั้งทางเอกสารและทางอีเมลให้ ทั้งนี้ให้จัดส่งรายงานข้อมูลทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสารเข้ามาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีก ทั้งนี้เมื่อส่งเสร็จแล้วให้โทรถามได้ที่เบอร์โทร. ๐๒-๒๘๘๕๖๓๔

๔. การรายงานผลข้อมูลที่ผ่านมาและเดือนกันยายน ๒๕๕๗ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรายงานผลเข้ามาไม่ถึง ๕๐% ซึ่งนับว่าน้อยมาก ทำให้ไม่สามารถทราบข้อมูลได้ว่าไม่มีผู้ขออนุญาตหรือไม่สามารถรายงานผลด้วยสาเหตุใด สำหรับกรณีไม่มีผู้ขออนุญาตหรือไม่มีข้อมูลก็ต้องแจ้งผลมาทางอีเมลด้วย

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง ๒๒๕ เขต รายงานข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเคร่งครัดด้วย สำหรับเดือนกันยายนยังไม่ส่งรายงานข้อมูลจำนวน ๑๗๒ เขต (รายละเอียดต้นแบบ) ให้เร่งรัดรายงานโดยด่วน ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตุลาคม ๒๕๕๕

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓

สิ่งที่แนบมาด้วย:

หนังสือแนบ

เขตที่ยังไม่รายงาน

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน

แบบฟอร์ม